



ฉบับที่ 15/2562

เรื่อง แลกง้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนตุลาคม 2562

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนตุลาคม 2562 ยังอยู่ในภาวะชะลอตัว แต่อัตราการขยายตัวปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวจากการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวัน ที่ได้แรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ด้านผลผลิตสินค้าเกษตรยังขยายตัวต่อเนื่อง จากผลผลิตยางพาราที่เพิ่มขึ้นตามพื้นที่กรี๊ด การใช้จ่ายภาครัฐกลับมาขยายตัว ตามรายจ่ายประจำ ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวน้อยลง ตามการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องดื่มีที่มีแอลกอฮอล์ที่หดตัวน้อยลง อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชนหดตัวมากขึ้น ตามการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสำคัญ

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลง ตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลก และราคาอาหารสดที่ชะลอลง ตามราคาเนื้อสัตว์ และแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ด้านอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลลดลง จากผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้นในทุกสาขา สำหรับภาคการเงินเดือนกันยายน 2562 เงินฝากและสินเชื่อขยายตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน ตามการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันที่ได้แรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ (โครงการชิมช้อปใช้) และรายได้นอกภาคเกษตรกรรมที่ปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายสินค้าคงทนหดตัวในทุกประเภท ทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์เชิงพาณิชย์ และรถจักรยานยนต์ สำหรับภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ขยายตัวสะท้อนจากอัตราการเข้าพักแรม และค่าห้องพักเฉลี่ยที่ขยายได้จริงเพิ่มขึ้น ตามจำนวนผู้เยี่ยมชมเยือนที่ขยายตัว ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก (โมโตจีพี 2019) ที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่มียอดผู้เข้าชมมากกว่าปีก่อน ประกอบกับนักท่องเที่ยวในอุทยานป่าหินงามเพิ่มขึ้น

รายได้เกษตรกร ขยายตัวชะลอลง จากผลของราคาข้าวเปลือกเหนียว และข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิที่ชะลอลง เนื่องจากผลผลิตใหม่เริ่มออกสู่ตลาด ขณะที่ผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น จากผลผลิตยางพาราที่เพิ่มขึ้นตามพื้นที่กรี๊ดเป็นสำคัญ

การใช้จ่ายภาครัฐ กลับมาขยายตัว ตามรายจ่ายประจำที่ขยายตัวในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของงบกลาง ขณะที่รายจ่ายลงทุนหดตัว จากหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวง

การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวน้อยลง ตามการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่หดตัวน้อยลง แต่การผลิตโดยรวมยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติ ตามการปรับลดสินค้าคงคลังของคู่ค้าจากต่างประเทศ การผลิตเครื่องดื่มีที่มีแอลกอฮอล์หดตัวน้อยลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัญหาอุทกภัยที่คลี่คลาย และการกลับมาผลิตตามปกติหลังปิดปรับปรุงสายการผลิตในช่วงก่อนหน้า ขณะที่การผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษหดตัวต่อเนื่อง ตามการส่งออกที่ลดลง และการผลิตน้ำตาลทรายหดตัว จากที่เร่งผลิตในช่วงก่อนหน้า

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวมากขึ้น โดยการลงทุนในหมวดก่อสร้างหดตัวต่อเนื่อง และการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์หดตัวมากขึ้น ตามการลงทุนของอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก และการจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ที่หดตัว

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร หดตัวต่อเนื่อง ทั้งการส่งออกและนำเข้า โดยการนำเข้าหดตัวจากอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือจากจีนตอนใต้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า และกระแสไฟฟ้าจาก สปป. ลาว ที่หดตัว ตามภาคการผลิต ด้านการส่งออกหดตัว จากการส่งออกไป สปป. ลาว ในผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตามราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลง และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ตามความระมัดระวังในการใช้จ่ายของประชาชนใน สปป. ลาว จากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.49 ลดลงจากเดือนก่อน ตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ลดลง ตามราคาน้ำมันในตลาดโลก และราคาอาหารสดที่ชะลอลงตามราคาเนื้อสัตว์ และแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ด้านอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลลดลง ตามผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้นในทุกสาขา ขณะที่ผู้มีงานทำภาคเกษตรกรรมลดลง

ภาคการเงิน เงินฝากและสินเชื่อคงค้างของสถาบันการเงินเดือนกันยายน 2562 ขยายตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อน โดยเงินฝากคงค้างธนาคารพาณิชย์ขยายตัวสูงขึ้น จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ขณะที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวสูงขึ้น จากโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีที่ทยอยเบิกจ่าย ด้านยอดสินเชื่อคงค้างธนาคารพาณิชย์ขยายตัวสูงขึ้นจากสินเชื่อภาคครัวเรือน โดยเฉพาะสินเชื่ออุปโภคบริโภคและเช่าซื้อรถยนต์ ขณะที่สินเชื่อภาคธุรกิจหดตัวน้อยลง ด้านสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวเท่ากับเดือนก่อน

ธนาคารแห่งประเทศไทย
29 พฤศจิกายน 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค
โทรศัพท์: 0 4391 3534
E-mail: Sunatthc@bot.or.th